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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันจันทร ์ที่  17  มกราคม  2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา 

**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายมานพ  จ าปาวัน  ประธานสภา อบต. 

2. นายวิฑูรย์  มาวงค์วัน  รองประธานสภา อบต. 

3. นายณชญาดา จ าปาวัน  สมาชิกสภา อบต. 

4. นางเยาวเรศ โสภา   สมาชิกสภา อบต. 

5. นางจิรายุ  กาญจนดษิฐ์  สมาชิกสภา อบต. 

6. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. 

7. นายสมศักด์ิ  สมสามารถ  สมาชิกสภา อบต. 

8. นายพิพัฒน์  มาธุระ   สมาชิกสภา อบต. 

9. นายสุภาพ  อุตนนท์   สมาชิกสภา อบต. 

10.  นายชัยยุทธ เมธา   เลขานุการสภา อบต.  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 - 

 

ผู้ขาดประชุม 

 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายเจริญ  สทิธิวัง   นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 2. นายสวุรรณ  นันตี   รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 3. นายชนัญญู  ช่างนวด  รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 4. นายเจนคุณ  จันทรส์ุภาเสน  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 5. น.ส.ชุติกาญจน์ อินลวง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 6. นายธนพล  แผ่นค า   หัวหน้าส านักปลัด 

 7. นายเกษฎา  มาธุระ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 8. นายศราวุฒิ  ทรายใจ   นักวิชาการศึกษา 

 9. นายธนิส  บุญเป็ง   นายช่างโยธา 

 10. น.ส.ธัญญารัตน์ กันทาสุข  นักวิชาการเงินและบัญชี  

 11. นายคฑาวุธ อินต๊ะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 12. นางมนธิรา  ไชยานนท์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

13. น.ส.กมลวรรณ กลัดทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

14. น.ส.สุวิมล  กองแสน  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านแม่ปุ้มหลวง หมู่ 3 

15. นายพิภพ  สทิธิวัง   ผู้ใหญบ่้านโป่งร้อน หมู่ 1 

16. นายคมสัน  วงค์คินี   ผู้ใหญบ่้านแม่ปาง หมู่ 4 

17. นายกวินศักด์ิ ประกอบศิลป์  ผู้ใหญบ่้านต้นผึ้ง หมู่ 5 

18. นายผัดแก้ว วังแปง   ผู้ใหญบ่้านนาโป่งหาญ หมู่ 7 

19. นายฉลอง  ขัติยะ   ผู้ใหญบ่้านสันป่าสัก หมู่ 2 

20. นายวัชระ  อินทะจักร ์  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ 8 

 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาฯ องค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ได้เชิญ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เข้าห้องประชุม และสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุม               

นายมานพ  จ าปาวัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565  และเร่ิมการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็น

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1  ประจ าปี 2565   

ผมขอช้ีแจงระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (การประชุม

สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ครัง้แรก เมื่อวันที่ 5 เดือน 

มกราคม  2565) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
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4.1  เร่ือง การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลใหม่พัฒนา 

4.2 เร่ือง ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

4.3 เร่ือง การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการ

สาธารณะด้านการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.4 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาฯ จ านวน  3  คน 

4.5 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน        

3  คน 

4.6 เร่ือง แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

จ านวน  3  คน 

4.7 เร่ือง แตง่ต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

จ านวน  2  คน 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมครั้งแรก 

วันที่ 5 มกราคม 2565) 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา การประชุม คร้ังแรก  เมื่อวันที่  5 

เดือน มกราคม 2565 สมาชิกสภาท่านใดจะท าการแก้ไขหรือไม่ 

(องค์ประชุม จ านวน 9 เสยีง) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา การประชุมคร้ังแรก 

2563 เมื่อวันที่  5  เดือน มกราคม 2565 โดยมีสมาชิกสภาฯ   

ยกมอืเห็นชอบ 8 เสยีง  ประธานงดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ - การย่ืนกระทู้ถามต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 92 และ 

ข้อ 94 โดยเคร่งครัด ในวันนี้มีผู้ย่ืนกระทู้ถามแต่อย่างใด ดังน้ันจึง

ผ่านระเบียบวาระนีไ้ป 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ 4.1  เรื่อง การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา 

แถลงนโยบายฯ ครับ 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - ค าแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       ใหม่

พัฒนาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สมัย

สามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2565 วันที่  17  มกราคม  

พ.ศ. 2565 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่

พัฒนา 

  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา และ

สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา    

- ตามที่ได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา        เมื่อ

วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้า นายเจริญ  สิทธิวัง 

ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีผล

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ลงวันที่ 21  ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 

- อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มี
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การลงมติ    ทั้งนี ้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ การแถลงนโยบายให้กระท า

โดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้

สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลทุกท่านที่มาประชุมดว้ย”  

- กระผม นายเจริญ  สิทธิวัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่

พัฒนา  จึงไดก้ าหนดนโยบาย   ในการบรหิารงานและพัฒนาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นหลักใน

การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาใน

เขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น

การสานต่อภารกจิที่ไดด้ าเนนิการไว้ให้ต่อเน่ือง และพร้อมที่จะพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

- ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา          ที่

เคารพในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล  ใหม่

พัฒนา ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ พาณิชยกรรมที่ เกิดขึ้น

มากมาย ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมี

ปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังน้ัน ในช่วง ๔ ปี ต่อไปน้ี  

กระผม จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบรหิารสว่น

ต าบลใหม่พัฒนา เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ

ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิต ที่ดี  มีแหล่งการศึกษาที่ได้

มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมี

สว่นร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาค

สว่นที่เกี่ยวข้อง 

 - ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา กระผมขอ

แนะน าทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลือการบริหารงานของกระผม 

มีดังน้ี 
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1. นายสุวรรณ  นันตี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา คนที่ 1 

2. นายชนัญญู  ช่างนวด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา คนที่ 2 

 - ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนาที่เคารพ 

เพ่ือให้การบรหิารงานองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สามารถ

บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้

ก าหนดนโยบายในการบรหิารไว้ 5 ดา้น ได้แก่ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 

    4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    5. นโยบายด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร 

   - โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.๑  ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  รวมทั้ง

ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจาหน่วยงานต่าง ๆ โดยปรับปรุงให้เป็นถนน

ที่ไดม้าตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ไดต้ลอดปี และประสาน

หน่วยงานของรัฐ อาทิ เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าปาง เ พ่ือดูแลถนนหนทาง และขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนนในพืน้ที่ให้มมีาตรฐานทุกเสน้ทาง      

   

1.๒  ด าเนนิการสร้างและบ ารุงรักษาแหลง่น้ า ขุดลอกคูคลอง ล าน้ า

สาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืชเ พ่ือให้ระบายน้ าดีขึ้น และ

ประสานงานกรมชลประทานโครงการกิ่วคอหมา เพ่ือจัดท าราง

ระบายน้ า คลองส่งน้ า คลองซอย วางท่อระบายน้ า เพ่ือให้เกษตรมี

น้ าใช้ในการเกษตรอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอในฤดูแล้ง  
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1.๓  ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่

การเกษตร พร้อมปรับปรุงและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  

ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงในพืน้ที่ต าบลใหม่พัฒนา เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.๔  ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กในพื้นที่ 

เ พ่ือกัก เก็บ น้ า เ พ่ือการเกษตร โดยประสานโครงการฝ่ าย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าปางเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

1.๕  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจ าหน่ายน้ าประปาให้เพียงพอ

และทั่วถึง ทุกครัวเรือน และขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคจาก

อ าเภอเกาะคาให้ถึงต าบลใหม่พัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ าอุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาสารฟูลออไรด์ที่สูงเกินค่ า

มาตรฐานให้กับทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

1.๗ ด าเนินการจัดท าผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต าบล

ใหม่พัฒนา 

2. น โยบายด้ านการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.๑ ด าเนนิการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง 

รวมทั้งก าจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน  สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ตามระบบรไีซเคิล เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการขยะขององค์การบรหิารสว่นต าบล        ใหม่พัฒนา 

2.๒ สง่เสริมและปรับปรุงต าบลใหม่พัฒนา สู่วิถีชุมชนสะอาด ต าบล

ร่มร่ืนให้น่าอยู่ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้     การปลูก

หญ้าแฝก ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในต าบลใหม่

พัฒนา     

2.๓ สง่เสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาแม่น้ า  คูคลอง  ทางระบายน้ า  ที่

สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ าเสีย เพ่ือคืนสู่ธรรมชาติ ตลอดจน

สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแล

รักษาพืน้ที่ป่าชุมชนในต าบลใหม่พัฒนา 
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2.๔ ด าเนนิสง่เสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบล

ใหม่พัฒนา  

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่าในพืน้ที่ต าบลใหม่พัฒนา 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความ

สงบเรยีบร้อย 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้น

การแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชน

เข้มแข็ง 

3.๒ สง่เสริมและสนับสนุนกิจการดา้นการสาธารณสุขและให้บริการ

ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ และจัดให้มี

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อาทิเช่น Covid – 

๑๙ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) 

3.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งาน

สวัสดิการสังคมและ การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอายุ   

3.๔ จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 

ตามหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

3.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

 ทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้มีการเตรียมความ 

พร้อมเพ่ือการบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 

3.6 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬา

เพ่ือสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด   

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัด

กิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการ

ชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ 
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3.8 ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่

สถานศึกษาในพืน้ที่ต าบลใหม่พัฒนา 

3.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  

อนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

และจัดงานวันส าคัญต่างๆ   

3.11 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลใหม่พัฒนา และกลุ่ม อื่น ๆ ในพืน้ที่ต าบลใหม่พัฒนา 

   4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 

4.๑ สง่เสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   

4.๒ สง่เสริมและสนับสนุนความรูด้า้นเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและ

สนับสนุนการผลติ/ผลผลิตทางการเกษตร 

4.๓ สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในต าบล

ใหม่พัฒนา 

4.4 สง่เสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพดา้นการเกษตร การผลิตพืชผัก

ปลอดภัย การเพาะเห็ด การผลิตล าไยนอกฤดู และกลุ่มอาชีพด้าน

ปศุสัตว์ 

4.5 สง่เสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในต าบลใหม่พัฒนา เช่น น้ าพุ

ร้อนโป่งร้อน พระธาตุดอยฮาง 

4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพในการ

ผลติสนิค้าในต าบลและกลุ่มอาชีพให้เป็นสินค้าที่ไดม้าตรฐาน (OTOP) 

ต าบลใหม่พัฒนา 

   5. นโยบายด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร 

5.๑ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้

สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มี

จิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการท างานแบบบูรณา

การและสร้างจติส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ

บาล 
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5.2 สง่เสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหาร ด้านการเมืองการปกครอง การให้ความรู้ การฝึกอบรม

พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ แก่ประชาชนต าบลใหม่พัฒนาและผู้น า

ชุมชน 

5.3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยการปรับปรุงการจัดภาษีให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็น

ธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     

5.4 สิ่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อม

ปฏิบัติงาน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริการ

ประชาชน 

5.5 สง่เสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบ

แทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ 

5.6 พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5.7 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา ให้ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนว

ทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.8 การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น และนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

- จากนโยบายทั้ง 5 ดา้นข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะ

บรหิารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ต้ังในทุก ๆ 

ดา้น 

 - กระผม นายเจริญ  สิทธิวัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่

พัฒนา ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่

พัฒนา อันทรงเกียรติแห่งน้ีว่า ช่วงเวลา  ๔  ปี นับต้ังแต่นี้ไป  กระผม

จะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ตาม

แนวนโยบายที่ไดแ้ถลงต่อสภาฯ แห่งน้ี  โดยจะยึดประโยชน์ และความ
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อยู่ดีมสีุขของประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ให้

เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ต่อไป 

   - จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

- ขอขอบคุณครับ  นายเจริญ   สทิธิวัง  นายกองค์การบรหิารสว่น

ต าบลใหม่พัฒนา  วันที่  17  มกราคม  2565 

ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของผู้บริหารต่อสภาท้องถิ่น เชิญ

ครับ 

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 

หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 เมื่อผู้บรหิารท้องถิ่นขอแถลง

นโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระ

การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน  

 เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นด าเนนิการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน 

เว้นที่แต่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็น

ประเด็น ๆ ไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม 

เชิญได้เลยครับ ถ้าไม่มีจะเป็นการด าเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมที่ 4.2 

 

ประธานสภาฯ 4.2 เรื่อง ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง ครับ 

เลขานุการสภาฯ - ด้วยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 

ได้รับเร่ืองราวค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ.2507 (ป.ส.20) ของจังหวัดล าปาง ในการขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว เพ่ือด าเนิน

โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เนื้อที่ 5,053 – 
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0 – 38 ไร่ ท้องที่ต าบลเมืองยาว ต าบลแม่สัน ต าบลเวียงตาล 

อ าเภอห้างฉัตร และ ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

- ส านักงานฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่จังหวัดล าปาง 

น ามายื่นในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่ยาว เพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล ท้องที่ต าบลเมืองยาว ต าบลแม่สัน ต าบลเวียงตาล อ าเภอ

ห้างฉัตร และ ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ยัง

ขาดความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ป่า  จึงขอให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลใหม่พัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่า เพ่ือ

เป็นข้อมูลในการอนุญาต ผลการพิจารณาเป็นประการใดแจ้ง

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปางทราบ 

ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ มีสมาชิก  

สภาฯ ท่านใดสงสัย สอบถามได้เชญิครับ 

 - หากไม่ม ีผมขอมติที่ประชุม (องค์ประชุม จ านวน  9  คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 8 เสียง  ประธานงด

ออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ 4.3 เรื่อง การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการ

สาธารณะด้านการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พจิารณาให้ความเห็นชอบ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ - ดว้ยจังหวัดล าปางได้จัดประชุมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 

2564  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันพิจารณา

และมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการขอปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมการ

ก าจัดขยะมูลฝอย ตามที่องค์การบรหิารสว่นจังหวัดล าปางเสนอ 

 ในปีงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ่ายในอัตรา 220 บาท ต่อ ตัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ่ายในอัตรา 290 บาท ต่อ ตัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ่ายในอัตรา 360 บาท ต่อ ตัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จ่ายในอัตรา 430 บาท ต่อ ตัน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อ ตัน 

- เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการ

บรหิารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความ

ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งน าบันทึกข้อตกลงที่ได้

จัดท าไว้เสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณา 

และเมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แล้ว ให้จัดท ารายงานการประชุมสภาฯ รายงานให้จังหวัดทราบ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดจะเสนอ จะซักถามเชิญครับ 

ส.อบต.พพิัฒน์  มาธุระ - จากที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง จะเห็นได้ว่าอัตราค่าใช้จ่ายต่อตัน

จะเพ่ิมขึ้นทุกปี เราควรให้มกีิจกรรมหรือโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

ทุกหมู่บ้าน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ การขนทิ้งขยะมูลฝอยทาง อบต.ได้

ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2563 และในปี 2564 ขยะมูลฝอยที่ทาง 

อบต.ขนทิ้งตลอดทั้งปีทั้งหมด 555.21 ตัน และทาง อบต.ได้

อุดหนุนให้กับ อบจ.ล าปาง 90,000 บาท  

 - และอัตราค่าขนทิ้งของปี 2565 ที่จะเก็บ 220 บาท ต่อ ตัน  น้ัน 

ยังคงเก็บในอัตรา 150 บาท ต่อ ตัน เพราะว่า บันทึกข้อตกลงได้

ออกหลังจากที่ท้องถิ่นแตล่ะแห่งไดจ้ัดท างบประมาณไปแลว้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดสงสัย จะซักถามอีกเชิญได้รับ หากไม่ม ีผมขอมติที่ประชุม  

1. เห็นชอบรา่งบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะ

ดา้นการก าจัดขยะมูลฝอย 

2. เห็นชอบให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะด้านการ

ก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับ

องค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

3. เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สามารถ

แก้ไขขอ้ความ ค าผิดค าถูก หรือข้อกฎหมาย ระเบียบที่ถูกยกเลิก

แล้วให้ถูกต้อง เหมาะสมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม   

ข้อ 1 

(องค์ประชุม  จ านวน  9  คน) 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 
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1. เห็นชอบรา่งบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะ

ดา้นการก าจัดขยะมูลฝอย 

2. เห็นชอบให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะด้านการ

ก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับ

องค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

3. เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สามารถ

แก้ไขขอ้ความ ค าผิดค าถูก หรือข้อกฎหมาย ระเบียบที่ถูกยกเลิก

แล้วให้ถูกต้อง เหมาะสมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม   

ข้อ 1 

     โดยมีสมาชกิสภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8 เสยีง  ประธาน งดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ 4.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

จ านวน  3  คน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 

33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการ

ประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ

แล้วขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส

ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่น

รับรองรายงานการประชุมน้ัน 

- การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่

ประชุมสภาท้องถิ่น 

- รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ัง อย่างน้อยจะต้องมีรายช่ือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

- ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

- ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไมน้่อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจ
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เสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็น

ขอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

- และการเสนอช่ือคณะกรรมการต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาฯ  ครับ 

 

ส.อบต.พพิัฒน์ มาธุระ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายพิพัฒน์      

มาธุระ  ขอเสนอ นายสมศักดิ์  สมสามารถ  เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายสุภาพ  อุตนนท์ 

 2. นายศิวกร   เรืองฤทธิ์  

- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้        

นายสมศักดิ์   สมสามารถ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน        

การประชุม คนที่ 1 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ ป ร ะ ชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบ  ให้  น า ยสม ศักดิ์   สมสามา รถ              

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 โดยมีสมาชิก

สภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  คนที่ 2 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.สุภาพ อุตนนท์ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายสุภาพ อุตนนท์  

ขอเสนอ นายพิพัฒน์  มาธุระ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นางเยาวเรศ   โสภา 

 2. นางจริายุ   กาญจนดษิฐ์ 

- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้       
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นายพิพัฒน์  มาธุระ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

คนที่ 2 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ นายพิพัฒน์  มาธุระ เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 

8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  คนที่ 3 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.สมศักดิ์ สมสามรถ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์     

สมสามารถ  ขอเสนอ นายศิวกร  เรืองฤทธิ์  เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายพิพัฒน์   มาธุระ 

 2. นายณชญาดา  จ าปาวัน  

- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้         

นายศิวกร  เรืองฤทธิ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

คนที่ 3 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ ประ ชุมมีม ติ เห็นชอบ ให้  นายศิวกร   เ รืองฤทธิ์   เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 โดยมีสมาชิกสภาฯ 

ยกมอืเห็นชอบ 8 เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ได้ลงมติ

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา  จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

 1. นายสมศักด์ิ   สมสามารถ 

 2. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

 3. นายศิวกร   เรืองฤทธิ์ 

เลขานุการสภาฯ - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน  ได้สภาฯ 

เห็นชอบนี้ จะต้องมีการเลอืกเพื่อเป็นประธาน จ านวน 1 คน 

ประธานสภาฯ - ทั้ง 3 คน จะเลอืกประธานกรรมการ ในระเบียบวาระนี้เลยหรือไม่

ครับ 
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ส.อบต.พพิัฒน์  มาธุระ - เลอืกประธานในวาระนีเ้ลยครับ 

ส.อบต. สมศักดิ์  สมสามารถ - ผมเสนอ นายพิพัฒน์  มาธุระ  เป็นประธานกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายสมศักด์ิ  สมสามารถ 

 2. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลใหม่พัฒนา ประกอบดว้ย 

 นายพิพัฒน์  มาธุระ ประธานกรรมการ 

 นายสมศักด์ิ  สมสามารถ กรรมการ 

 นายศิวกร   เรืองฤทธิ์  กรรมการ 

   

ประธานสภาฯ 4.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ - ในสว่นของการเลอืกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้นักวิเคราะห์

ช้ีแจงครับ และเมื่อเสนอแล้ว จะต้องมีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - มีหน้าที ่ 1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  2. ร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการ

ด าเนินงาน  4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงาน   5.  พิจารณาให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม

และประ เมิ นผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น   6 .  แ ต่ ง ต้ั งที่ ป รึกษ า

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่

เห็นสมควร  7. ในกรณี อบต. ให้คณะกรรมการพัฒนาฯ มีหน้าที่

ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม

เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ครับ 

ส.อบต.ศิวกร  เรอืงฤทธ์ิ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายศิวกร        
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เรืองฤทธิ์  ขอเสนอ นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายสุภาพ  อุตนนท์ 

 2. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

- มีสมาชกิสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อีกไหม 

ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์  

เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 (องค์ประชุม จ านวน      

9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้  นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์   เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือ

เห็นชอบ 8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

คนที่ 2 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.ณชญาดา จ าปาวัน - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายณชญาดา 

จ าปาวัน  ขอเสนอ นางเยาวเรศ  โสภา  เป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

 2. นายสุภาพ  อุตนนท์ 

- มีสมาชกิสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อีกไหม 

ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางเยาวเรศ  โสภา   

เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2 (องค์ประชุม จ านวน  9 

คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ นางเยาวเรศ  โสภา เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 8  เสียง  

ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

คนที่ 3 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.จริายุ  กาญจนดิษฐ์ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่ พัฒนา และผู้ เ ข้ า ร่วมประชุม  ทุกท่ าน ดิฉัน  นางจิ รา ยุ           
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กาญจนดษิฐ์  ขอเสนอ นายณชญาดา  จ าปาวัน  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นางเยาวเรศ   โสภา 

 2. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

- มสีมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อีกไหม 

ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายณชญาดา จ าปาวัน

เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 (องค์ประชุม จ านวน  9 

คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้  นายณชญาดา  จ าปาวัน   เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือ

เห็นชอบ 8 เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ได้ลงมติ

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 คน 

ประกอบดว้ย 

 1. นางจิรายุ  กาญจนดษิฐ์ 

 2. นางเยาวเรศ   โสภา 

 3. นายณชญาดา  จ าปาวัน 

 

ประธานสภาฯ 4.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

จ านวน  3  คน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ - ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  

ให้นักวิเคราะห์ชี้แจงครับ และเมื่อเสนอแล้ว จะต้องมีผู้ รับรอง 

จ านวน 2 ท่าน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - มีหน้าที่ 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  2.  ด า เ นินการติดตามและประ เมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมิน   

ผลแผน  ครับ 
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ส.อบต.พพิัฒน์ มาธุระ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายพิพัฒน์      

มาธุระ  ขอเสนอ นายวิฑูรย์  มาวงค์วัน  เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน คนที่ 1 ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายศิวกร   เรืองฤทธิ์ 

 2. นางเยาวเรศ  โสภา 

- มีสมาชกิสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน  อีกไหม ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวิฑูรย์  

มาวงค์วัน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 

(องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ  ใ ห้  น า ย วิ ฑู ร ย์   ม า ว ง ค์ วั น                   

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 โดยมีสมาชิก

สภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน  คนที่ 2 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.สมศักดิ์ สมสามารถ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์     

สมสามารถ  ขอเสนอ นายสุภาพ  อุตนนท์  เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

 2. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

- มีสมาชกิสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน  อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ ประชุม เห็นชอบให้         

นายสุภาพ  อุตนนท์   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  

คนที่ 2 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ นายสุภาพ  อุตนนท์  เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือ

เห็นชอบ 8  เสียง  ประธานงดออกเสียง 
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ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน  คนที่ 3 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.เยาวเรศ  โสภา - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางเยาวเรศ  โสภา 

ขอเสนอ นายพิพัฒน์  มาธุระ  เป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นางจิรายุ  กาญจนดษิฐ์ 

 2. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

- มีสมาชกิสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ ประชุม  เห็น ชอบให้          

นายพิพัฒน์  มาธุระ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 

(องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ  ใ ห้  น า ย พิ พั ฒ น์   ม า ธุ ร ะ                     

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3 โดยมีสมาชิก

สภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8 เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ได้ลงมติ

เห็นชอบแต่ง ต้ังคณะกรรมการ ติดตามและประ เมินผลแผน            

จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

 1. นายวิฑูรย์   มาวงค์วัน 

 2. นายสุภาพ   อุตนนท์ 

 3. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

 

ประธานสภาฯ 4.7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

จ านวน  2  คน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ครับ 

เลขานุการสภาฯ - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ภายใต้ความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

หรือสถานบรกิาร หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือ

สนับสนุนและสง่เสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนนิกิจกรมด้าน

สาธารณสุขในพื้นที่ เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน
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พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่

อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความ

พร้อม ความเหมาะสาม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

โดยการคัดเลอืกคณะกรรมการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง

รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกการประชุม

คัดเลือก ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ส านักงาน

งานเขตออกค าสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนต่อไป  โดย

คณะกรรมการกองทุน มีหน้าที่ 

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 3. ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพ

ใน การบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับประกาศ 4. สนับสนุนให้

บุคคลในท้องถิ่นเข้าถึงบริการ สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือ

หน่วย บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 5. ให้ค าแนะน าใน

การจัดท าข้อมูลและโครงการ  หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือ  กลุ่ม

ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการ ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน 

และ เงินคงเหลอืของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- โดยจะเสนอช่ือ และมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  ครับ 

ส.อบต.สุภาพ  อุตนนท์ - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายสุภาพ          

อุตนนท์  ขอเสนอ นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์  เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

 2. นางเยาวเรศ  โสภา 
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- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้        

นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ คนที่ 1 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้  นางจิรายุ   กาญจนดิษฐ์  เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 โดยมีสมาชิก 

สภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอรายช่ือคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 ขอเชิญ ครับ 

ส.อบต.เยาวเรศ  โสภา - เ รียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบล      

ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน  นางเยาวเรศ  โสภา  

ขอเสนอ นายณชญาดา  จ าปาวัน  เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 ค่ะ 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ครับ 

 1. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์ 

 2. นายพิพัฒน์  มาธุระ 

- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  อีกไหม ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้         

นายณชญาดา  จ าปาวัน  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  คนที่ 2 (องค์ประชุม จ านวน  9 คน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้  นายณชญาดา  จ าปาวัน   เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 โดยมีสมาชิก

สภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 8  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ได้ลงมติ

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลใหม่

พัฒนา จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย 

 1. นางจิรายุ  กาญจนดษิฐ์ 

 2. นายณชญาดา  จ าปาวัน 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ส.อบต.พพิัฒน์  มาธุระ - ผมขออนุญาต ขอเสนอแนะเร่ืองการเข้าร่วมประชุมครับ  ผมอยาก

ให้ทุกท่านได้รักษาเวลา มาเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา ครับ 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - ครับขอประชาสัมพันธ์โครงการที่ก าลังด าเนินการ ณ ตอนนี้ ก็จะมี

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายปาก

ทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึง สายสวนสาธารณะโป่งร้อน บ้านโป่งร้อน 

หมู่ที่ 1 และ โครงการก่อสร้างเสริมผวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายทาง ลป.ถ.104-07 จากสายทางบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ 9 ถึงสาย

ทางบ้านทุ่งขามหมู่ 6  

ผู้ใหญ่บ้านต้นผึ้ง - ขออนุญาต ครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการและกิจกรรมรณรงค์การ

คัดแยกขยะในหมู่บ้านในชุมชน อยากให้รณรงค์อย่างจริงจัง เพราะ

เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หากโครงการนี้ประสบผลส าเร็จ  ก็เป็น

หน้าเป็นตาของต าบลเราดว้ย 

 - และขอฝากอีกเร่ืองหน่ึงนะครับ เร่ืองน้ า เร่ืองโครงการกิ่วคอหมา

การผันน้ าไปหาบ้านต้นผึ้ง ในสระแปลงหญา้ บ้านต้นผึ้งถือเป็นต้นน้ า

ของต าบลเพราะหมู่ 5 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางเหนือสุดของต าบล ซึ่งแต่

ละหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์จากโครงการกิ่วคอหมา แต่บ้านต้นผึ้ง

อยู่เหนือไป เลยไม่ได้ เพราะฉะน้ันโครงการที่ผมน าเข้าในแผนของ 

อบต. ก็จะเป็นเรื่องน้ า ผมจะขอฝากทางสมาชิกและผู้บริหารช่วยกัน

ดูแลเร่ืองน้ าให้กับพ่ีน้องประชาชนดว้ยครับ 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - โครงการเร่ืองสระแปลงหญา้ เราก็ด าเนนิการนานแล้วเช่นกัน ไม่ใช่

ปล่อยปะละเลย ซึ่งการจะด าเนินโครงการในแต่ละคร้ังในแต่ละ

โครงการจะต้องมีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่กอ่น 

ส.อบต.เยาวเรศ  โสภา - จะขอสอบถามโครงการฝาย ของบ้านแม่ปาง ตกมาหลายรอบแล้ว

ไมรู้่ว่าปีนีจ้ะเป็นอยา่งไรบ้าง 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - โครงการฝาย ของบ้านแม่ปาง ปีนี้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายแล้วครบั 

ส.อบต.จริายุ  กาญจนดิษฐ์ - ถนนแยกสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง เราจะท าลูกระนาด ได้หรือไม่ เพราะ

ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถเร็ว ท าให้เกิดอุบัตเิหตุได้งา่ย 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - ถนนเสน้นี ้เป็นของทางหลวงชนบท ครับ ต้องอยู่ที่ทางหลวงชนบท

พิจารณา 






